

หนังสือพิมพ์น้ำมัน

ฉบับที่ 70 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2016

การประชุมของฤทธิ์อำนาจครั้งใหญ่! ค่ายภาคฤดูร้อนน้ำมันปี 2016 ผู้คนจากสามสิบประเทศเข้าร่วมและลงหลาม ไปด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์

ค่ายภาคฤดูร้อนน้ำมันปี 2016 ครั้งนี้จัดขึ้นที่โดกซุชานริสอร์ทในเมืองมูจ จังหวัดขอนแก่น ผู้นำและวิทยากรค่ายในปีนี้เป็นศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์อิก ลี มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ผู้เชื่อ ศิษยาภิบาล และบิชอปมากกว่า 1,200 คนเข้าร่วมค่ายและมีการล่ามการนมัสการเป็นภาษาต่างๆ ในเวลาเดียวกันถึงสิบภาษาซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษามองโกเลีย ผู้คน ได้ชื่นชมกับอากาศที่เย็นสบายและสดชื่นในอุณหภูมิที่พอดีแม้จะมีค่าประกาศเดือนให้ระวังคลื่นความร้อนทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมมีความเชื่อ ความหวัง และความรักเพิ่มมากขึ้นจากการที่เขามีประสบการณ์กับการอัศจรรย์อันน่าทึ่ง



การสัมมนาที่เปี่ยมล้นไปด้วยฤทธิ์อำนาจและสง่าราศีของพระเจ้า

ในคืนแรก ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.ลีเทศนาหัวข้อ “สง่าราศี” จากฮักกัย 2:9 ท่านอธิบายถึงสง่าราศีของพระเจ้าซึ่งสำแดงให้ปรากฏผ่านหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ตลอดเวลา 34 ปีที่ผ่านมา ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าคนหนึ่งกลับใจจากจิตใจอย่างแท้จริงเขาก็สามารถทำลายกำแพงบาปที่ต่อสู้อับพระเจ้าและได้ รับการรักษาให้หายจากโรคที่ไม่ทางรักษาได้ จากนั้นท่านจัดประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อ การรักษาโรค การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ พระพรสำหรับครัวเรือน ที่ทำงาน ธุรกิจ และการประกาศกับครอบครัวด้วยใจรอนรน

โดยคำอธิษฐานของท่านทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนานาชนิดได้รับการรักษาให้หายซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งปอด มะเร็งกล่อง เสียง มะเร็งลำไส้ โรคเบาหวาน ไข้ดั่งอักเสบ โรคหินปูนเกาะกระดูกหู รอยโรคในสมอง อัมพฤกษ์ครึ่งซีก และอาการผิดปกติของขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้มีผู้คนจำนวนมากหายจากอาการตาบอดและความพิการด้านการมองเห็น โรค ที่เกี่ยวกับตาหลายโรคได้รับการรักษา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน และกระจกตาอักเสบ เป็นต้น และหลายคนที่มีปัญหาการได้ยินหรือปัญหาการพูดต่างๆก็ได้รับการรักษาให้หายซึ่งรวมถึงผู้ที่หูหนวกแต่กำเนิด

พระเจ้าพระผู้สร้าง



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ในปฐมกาลพระเจ้าทรง
ทรงเริ่มสร้างฟ้าและแผ่นดิน”
(ปฐมกาล 1:1)

ถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมพระเจ้าจึงใส่ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดน เหตุใดพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน

คำถามเกี่ยวกับสามหัวข้อนี้และสอนผู้เชื่อเกี่ยวกับการจัดเตรียมเรื่องความรอดในกางเขน ที่กล่าวถึงสิ่งลึกลับอันลึกซึ้งซึ่งถูกซ่อนไว้ตั้งแต่ก่อนปฐมกาล ผู้เชื่อจะมีความเชื่อที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อคริสตจักรทำเช่นนั้น แล้วเท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เชื่อควรรู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างอย่างชัดเจน

1. พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก และสิ่งสารพัดซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้น

บางคนในโลกนี้อาจไม่มีพระเจ้า หลายคนกราบไหว้พระที่มนุษย์สร้างขึ้นจากจินตนาการของเขาหรือรูปของสิ่งมีชีวิต บางอย่างแต่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้เดียงคือพระเจ้าพระผู้สร้างของเราเท่านั้น

แม้พระองค์อาจไม่เป็นที่ประจักษ์แก่ตาของเรา แต่พระเจ้าทรงดำรงอยู่อย่างแท้จริง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างและทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของสิ่งสารพัดในจักรวาลซึ่งรวมถึงมนุษย์และพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษา พระองค์ทรงอยู่เหนือมนุษย์และเป็นเพียงสิ่งทรงสร้างและพระองค์ทรงเหลือคณานับ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์จะอธิบายถึงพระเจ้า แม้ด้วยการตรึงตรองหรือการสำรวจตรวจสอบอย่างมากมาย แต่ในความรู้ที่จำกัดของเขามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้อย่างครบถ้วน แต่พระคัมภีร์ให้คำตอบที่ชัดเจนต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

ปฐมกาล 1:1 บอกเราว่า “ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเริ่มสร้างฟ้าและแผ่นดิน” จากสภาพที่ว่างเปล่า ในหกวันพระเจ้า ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยพระคำรัสของพระองค์เพียงคำพังและใน

วันที่หกและเป็นวันสุดท้ายของการ ทรงสร้าง พระองค์ได้ทรงสร้างอาดัม มนุษย์คนแรกแห่งมวลมนุษย์

เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้น โดยพระเจ้าเขาจึงรู้สึกและรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติบางอย่างจากส่วนลึกแห่งจิตใจของเขาโดยสัญชาตญาณ เรากพบในปัญญาจารย์ 3:11 ว่า “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุโลกไว้ในจิตใจของมนุษย์” จากการที่พระเจ้า “ทรงบรรจุโลกไว้ในจิตใจของมนุษย์” ผู้ คนที่มีจิตสำนึกที่ดีจะยอมรับและแสวงหาเทวสภาพบางอย่างแม้เขาไม่ได้ยินหรือรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก็ตาม

โรม 1:20 กล่าวไว้ว่า “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั้น คือฤทธานุภาพอันนิรันดร์และเทวสภาพของพระเจ้าก็ได้อธิบายไว้ในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย” เหมือนที่ข้อนี้ เดือนเราให้ระลึกว่าแม่เราจะไม่เห็นพระเจ้าในสภาพของบุคคล แต่เราก็รู้ว่าพระเจ้าพระผู้สร้างทรงพระชนม์อยู่และ พระผู้สร้างมีอยู่เพียงพระองค์เดียว

2. หลักฐานต่างๆ ที่ช่วยให้เราเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้าง

ข้อแรก ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ในโลกนี้อาจมีลักษณะต่างกัน พูดภาษาต่างกัน มาจากเบื้อง หลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน และมีสีผิวแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลแต่ละคนบนโลกนี้เหมือนกันตรงที่ว่าทุกคนมี สองตา สองหู จมูกเดียว และปากเดียวและอวัยวะเหล่านี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันสำหรับมนุษย์ทุกคน ยิ่งกว่านั้น ใน ขณะที่มือแตกต่างกันเล็กน้อยในหมู่สัตว์ นก แมลง และปลาตามลักษณะเฉพาะของมัน แต่ในสาระสำคัญสิ่งมีชีวิต เหล่านี้มีรูปลักษณะเหมือนกันในเรื่องการก่อตัวซึ่งยืนยันให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รับการออกแบบและถูกสร้างขึ้นโดย พระผู้สร้างเพียงองค์เดียว

ถ้ามีผู้สร้างหลายคน ผู้สร้างแต่ละคนก็อาจกำหนดและสร้างรูปแบบและหน้าที่ของมนุษย์และสัตว์ตามความชอบส่วนตัวของผู้สร้างแต่ละคน ในอีกด้านหนึ่ง ผู้สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการอ้างว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากสัตว์ชั้นสูงซึ่งได้ วิวัฒนาการจากรูปแบบชีวิตที่ต่ำกว่าตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เหมือนที่ปรากฏในปฐมกาล 1:21 ว่า “พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาขนาดใหญ่ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมาตามชนิดของมันเกิดขึ้นบริบูรณ์ในน้ำนั้น และบรรดาสัตว์ที่มีปีกตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นวดี” พระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งสารพัดตามชนิดของมันมาตั้งแต่ปฐมกาล

สัตว์บกไม่ได้วิวัฒนาการมาจากปลาและนกไม่ได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์บก มนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิง ลิงถูก สร้างให้เป็นลิงมาตั้งแต่ปฐมกาลและมนุษย์ถูกสร้างขึ้นให้เป็นมนุษย์มาตั้งแต่แรก ในบรรดาสัตว์ทรงสร้างทั้งปวงมนุษย์ถูก สร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าที่มีวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย ไม่ว่าลิงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์มากเพียง ใดก็ตามลิงก็ไม่สามารถเข้าใจหรือสัมผัสการ พระเจ้าเหมือนที่มนุษย์ผู้มีจิตวิญญาณสามารถสัมผัสการพระองค์ได้

ข้อต่อไป หลักฐานที่พบในปรากฏการณ์ธรรมชาติยืนยันถึง “พระเจ้าพระผู้สร้าง” อย่างชัดเจน การหมุนรอบและการ เปลี่ยนแปลงของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบอันหลากหลายซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกลางวัน ฤดูกาลต่างๆ การขึ้นและลงของน้ำทะเล และการไหลเวียนของอากาศที่เกิดขึ้น

การจัดตำแหน่งและการเคลื่อนไหวในท้องฟ้าได้ถูกกำหนดไว้เพื่อสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดำรง สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นให้คงอยู่ ซึ่งรวมถึงมนุษย์ ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกหรือระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ เป็นระยะที่เหมาะสมที่สุด

ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ไกลหรือใกล้กันจนเกินไปโดยไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่ เพียงเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้หมุนรอบและเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลาอันยาวนาน จักรวาลไม่ได้ถูกสร้างขึ้น โดยบังเอิญจาก “การระเบิดครั้งใหญ่” ตามที่ผู้สนับสนุนของทฤษฎีวิวัฒนาการเสนอ

ยกตัวอย่าง เราเห็นว่านาฬิกาเรือนหนึ่งประกอบ ไปด้วยชิ้นส่วนจำนวนมากที่ถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างประณีตและทำหน้าที่ตามนั้น สมมุติว่ามีบางคนโต้แย้งว่า “ในช่วงการปะทุตัวของภูเขาไฟครั้งหนึ่งชิ้นส่วนต่างๆ ของนาฬิกาเรือนนี้มารวมตัวกันด้วยตนเองและเริ่มทำงาน” จะมีใครเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ ที่นี้ จักรวาลแห่งที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้ (ซึ่งเป็นจักรวาลที่ประณีตมากกว่านาฬิกาเรือนหนึ่งอย่างแน่นอน) จะอุบัติขึ้นมาด้วยตัวของมันเองและเริ่มต้นทำหน้าที่อย่างเป็นระบบระเบียบเช่นนี้ได้ได้อย่างไร

สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะทุกสิ่งในจักรวาลได้รับการออกแบบ ถูกสร้างขึ้น และทำหน้าที่ของตนด้วยพระปัญญาของพระเจ้า

3. เหตุผลที่ผู้คนไม่สามารถเชื่อในพระเจ้า

ถ้าเช่นนั้น เหตุใดผู้คนจึงยังปฏิเสธที่จะเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างเขาได้ เห็นหลักฐานของการทรงสร้างอย่างชัดเจนด้วยตาของตน ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเชื่อเฉพาะในสิ่งที่เขาสามารถเข้าใจด้วยความรู้และความคิดของตน เขายอมรับสิ่งที่เขาสามารถเข้าใจด้วยความรู้และความคิดของตน เขาจะไม่เชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าที่มองไม่เห็น หมายสำคัญและการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ หรือสิ่งในทำนองนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกความสามารถของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งในพระคัมภีร์เป็นจริง

เหมือนที่พระเยซูคริสต์ไว้ในยอห์น 4:48 ว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ” ความ รู้และกรอบความคิดของผู้คนจะถูกทำลายลงก็ต่อเมื่อเขาเห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความ สามารถของมนุษย์ด้วยตาของตนเองเท่านั้น

ด้วยการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์จำนวนไม่นับไม่ถ้วน พระเจ้าทรงเปิดเผยกับผู้คนจำนวนมากในพระคัมภีร์ซ้ำ แล้วซ้ำอีกว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ต่อหน้าฟาโรห์และเหล่าบริวารของท่านที่ไม่เชื่อ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ เองผ่านภัยพิบัติสิบประการ พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผ่านการสำแดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมายในขณะที่อัศจรรย์ทูตไปโลได้รักษาคนป่วยและคนอ่อนแอ ขับผีออก และทำให้คนตาบอดเป็นขึ้นมาในพระนามของพระเยซูคริสต์

การสำแดงถึงการทำงานของพระเจ้ามีความจำเป็นในยุคของเราเช่นกัน สำหรับผู้คนที่ไม่เชื่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า คือหลักฐานพิสูจน์อย่างชัดเจนที่สามารถทำให้เขาเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้างผู้ทรงพระชนม์อยู่ นับตั้งแต่คริสตจักรนี้ ก่อตั้งขึ้นหมายสำคัญและการอัศจรรย์จำนวนนับ ไม่ถ้วนถูกสำแดงให้ปรากฏที่คริสตจักรมีนินเซ็นทรัลและการ สำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเมื่อเวลาผ่านไป

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ หลักฐานที่ยืนยันถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าถูกสำแดงให้ปรากฏอย่างชัดเจนในสิ่ง ทรงสร้างทุกชนิดในจักรวาล ในหมายสำคัญและการอัศจรรย์ และในการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ด้วยการอ้างพระเจ้านะและการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้าและถวายสง่าราศีแด่พระองค์อย่างเต็มที่

หลักข้อเชื่อ

1. คริสตจักรมีนินเซ็นทรัลเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
2. คริสตจักรมีนินเซ็นทรัลเชื่อว่าในความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
3. คริสตจักรมีนินเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความคิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ โถงของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
4. คริสตจักรมีนินเซ็นทรัลเชื่อว่าในการคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
5. คริสตจักรมีนินเซ็นทรัลประกาศถึง ความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ทั้งมวลมนุษย์ทั่วโลกได้”

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

การทรงบำเพ็ญบูชา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญบูชาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์

การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์

การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี



“การรักษาวันสะบาโตและการถวายสิบลดอย่างสมบูรณ์คือหนทางไปสู่พระพร”



มัคทายิกามาร์เกิร์ธ แอชเทลา (วัย 46 ปี) คริสตจักรมันมินแห่งความบริสุทธิ์ในโรบี ประเทศเคนยา

▲ มัคทายิกามาร์เกิร์ธ (สามีของเธอ) รองประธานพันธกิจกลุ่มบรูซ มัคทายิกามาร์เกิร์ธ ประธานพันธกิจกลุ่มสตรี (จากซ้าย) และลูกฝาแฝดของเธอ (ที่อยู่ด้านหน้ามัคทายิกามาร์เกิร์ธ) พร้อมกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

ฉันไปนมัสการในคริสตจักรเพนเตคอสต์แห่งหนึ่งอย่างขยันขันแข็ง แต่ฉันไม่ได้รับการสอนในรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริสุทธิ์ ฉันเคยไปเที่ยวงานนอกกับครอบครัวและพบปะกับผู้คนภายนอกคริสตจักร บางครั้งฉันพูดไม่ติดเกี่ยวกับคนอื่น ฉันไม่รู้ว่สิ่งนั้นเป็นความบาปและฉันคิดว่าฉันจะไปสวรรค์

เมื่อฉันเริ่มมานมัสการที่คริสตจักรมันมินแห่งความบริสุทธิ์ในโรบีเมื่อเดือนธันวาคมปี 2007 ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาวันสะบาโตและการถวายสิบลดอย่างสมบูรณ์ ฉันได้ยินถึงนครเขรซาลิมใหม่ซึ่งเป็นที่อาศัยที่ดีที่สุดในสวรรค์และรู้ว่าเพื่อจะเขาไปสู่สวรรค์ฉันต้องละทิ้งธรรมชาติบาปต่างๆ เช่น ความโกรธและความเกลียดชังและดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า จากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของฉันเริ่มได้รับการ

สร้างใหม่ ฉันทำงานกับบริษัทเลี้ยงผึ้งแห่งหนึ่งในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ ฉันเป็นคนหัวแข็งและเข้มงวดมาก พวกคนงานเรียกฉันว่า “หญิงเหล็ก” ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงทำทีนี้ ฉันปฏิบัติกับคนงานอย่างถ่อมใจและอ่อนโยน ฉันเริ่มเป็นที่ยอมรับจากบริษัทมากขึ้นและได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นประธานผู้จัดการ

ในเดือนพฤษภาคม 2009 ฉันคลอดลูกฝาแฝด เนื่องจากทั้งสองคนเกิดในเดือนที่เจ็ดของการตั้งครรภ์แต่ละคนจึงมีน้ำหนักเพียง 1.7 กก. และ 1.8 กก. เขาต้องอยู่ในตู้อบเป็นเวลาเจ็ดวันและในขณะที่เติบโตขึ้นเด็กสองคนป่วยบ่อยมาก ฉันไปพบกับบิชอป ดร.เมียงโฮ ซองเพื่อรับเอาคำอธิษฐาน ท่านพูดกับฉันว่า “พระเจ้าไม่สามารถปกป้องลูกของคุณได้ ถ้าคุณไม่

ถวายสิบลด” ฉันไม่ได้ถวายสิบลดโดยมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลูกฝาแฝดของฉันเป็นข้อแก้ตัว ฉันกลับใจทันทีและตัดสินใจที่จะถวายสิบลดของฉันในทุกสถานการณ์

เมื่อฉันเริ่มรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริสุทธิ์และถวายสิบลดอย่างสมบูรณ์ ทุกคนในครอบครัวของฉันต่างก็มีร่างกายแข็งแรงภายใต้การปกป้องของพระเจ้า ธุรกิจของฉันได้รับพระพรอย่างเปี่ยมล้น และฉันได้รับการปกป้องแม่ ในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ในเดือนมกราคมปี 2015 ฉันกำลังจะขึ้นรถโดยสาร ทันใดนั้นสิ่งของที่ฉันต้องซื้อที่ตลาดก็พุ่งขึ้นมาในความคิดของฉัน ดังนั้นฉันจึงโทรไปก่อน เพื่อเดินกลับไปซื้อของและขึ้นโดยสารรถคันต่อมา ในขณะที่อยู่บนรถโดยสารนั้นฉันเห็นหลายคนได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารคัน

ก่อนหน้านี้ที่ฉันไม่ได้ขึ้น หลังจากฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ฉันเริ่มอรนที่ จะเผยแพร่พระกิตติคุณนี้กับผู้คนในเมืองของฉัน (เมืองบูเทียร์ที่อยู่ในทิศตะวันตกของเคนยา) ในขณะเวลาเดียวกันฉันได้ขีนาศึกษาภิบาลใจเซฟ (ที่รับใช้อยู่ใน คริสตจักรที่พี่ชายของสามีของฉันเข้าร่วมนมัสการ) ได้เชิญดร.ซองแห่งคริสตจักรมันมินแห่งความบริสุทธิ์ในโรบีมาเป็นผู้นำในการสัมมนาศึกษาภิบาล บรรดาศึกษาภิบาลที่เข้าร่วมสัมมนาต้องการเป็นหนึ่งในเดียวกันกับมันมินและเรียนรู้ถึง พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ฮาเลลูยา!

“ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง”



คุณมิริ ปาร์ค (วัย 18 ปี) นักเรียนรวิวารศึกษา คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

หลังจากฉันสมัครเข้าเป็นสมาชิกที่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลพร้อมกับคุณแม่ของฉันในเดือนธันวาคมปี 2014 ฉันเริ่มเติมสนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเวลาเดียวกันนั้นฉันเริ่มดูตัวอย่างของละครบางเรื่องโดยบังเอิญและคิดว่าสิ่งนั้นไร่ สาระ ฉันดูละครอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีความสุขกับละครเหล่านั้นอีกครั้ง เมื่อสิ่งของฝ่ายโลกเริ่มเข้ามาในความคิดของ ฉันฉันก็สูญเสียความไปบุคลย์ของพระวิญญาณไปและความเชื่อของฉันเริ่มเป็นแค่อุ่นๆ

ในเดือนตุลาคมปี 2015 ฉันเริ่มรู้สึกคันที่

ส่วนหลังของใบหู เมื่อฉันเกาส่วนนั้น แผลก็เริ่มเปื้อยและกระจายไปที่คอและ คางของฉัน นั่นคือโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ฉันคิดว่าฉันควรรื้อฟื้นตนเองจากสิ่งของฝ่ายโลกและรื้อฟื้นความรักครั้งแรกขึ้นมาใหม่ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย

วันหนึ่งฉันฝันว่าฉันเปิดคอมพิวเตอร์และกำลังจะดูละคร จากนั้นก็มีรูปสี่เหลี่ยมสีดำบางอย่างออกมาจากคอมพิวเตอร์ และฉันได้ยินเสียงกริคร่องของปีศาจ ฉันตกใจมากและปิดคอมพิวเตอร์ ภาพที่ต่างออกไปอีกภาพหนึ่งปรากฏให้เห็น ภาพนั้นเป็นภาพของชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งยื่นแส้วมือของฉัน ทันทีที่ฉันสวมแส้วเขาไปที่นิ้วมือ แแส้วที่สุกใสวงนั้นก็กลายเป็นสีดำและมือของฉันก็เป็นสีดำ หลังจากความฝันนั้น ฉันเริ่มสัมผัสกับความรักของพระเจ้าและได้รับ กำลังที่จะทำใหตัวเองอยู่ห่างจากโลก กระนั้น โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของฉันก็ยังเป็นๆ และหายๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ในเดือนพฤษภาคมปี 2016 โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนี้ไ้กระจายไปทั่วใบหน้าของฉัน ยกเว้นหน้าผากและฉันรู้สึกทรมานเหมือนกับมีเข็มจำนวนมากทิ่มแทงใบหน้าของฉันอยู่

ตลอดเวลา อาการคันรุนแรงมากจนฉันเกาส่วนที่คันโดยไม่รู้ตัวใน ขณะที่กำลังนอนหลับ เมื่อฉันตื่นเลือดจากการเกาเริ่มแห้งและตกสะเก็ด ฉันพยายามที่จะมัดมือของฉันเอาไว้เมื่อฉันเข้านอน

ในปี 2016 ศิษยาภิบาลอาวูโต ดร.แจร์ร็อก ลี ได้เชิญชวนนักเรียนไปยังเรือนอริษฐานของท่าน ในวันที่ 14 พฤษภาคม นักเรียนระดับมัธยมปลายเดินทางไปที่นี่ ฉันอยู่ในความเจ็บปวดและมีอาการคันอย่างมาก ฉันรู้สึกราวกับว่าผิวหนัง ส่วนที่ได้รับผลกระทบกำลังถูกฉีก ฉันไปหาศิษยาภิบาลอาวูโตเพื่อขอรับเอาคำอธิษฐานของท่าน ฉันรู้สึกอายและทุกข์ใจเพราะรูปร่างหน้าตาของฉัน เพื่อนคนอื่นอิมด้วยใบหน้าที่สวยงามและสีผมเป็นเงางาม แต่ใบหน้าของฉันแดงก้ำไปด้วยแผลเปื้อย ฉันหันหน้าตา ศิษยาภิบาลอาวูโตบอกให้ฉันรับเอาคำอธิษฐานของท่านด้วยความเชื่อ

จากนั้นฉันมองหาสถานที่เงียบๆ และคุกเข่าลงอธิษฐาน ฉันเพียงแต่ต้องการที่จะหายจากโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโดยเร็วและอยากใหศิษยาภิบาลอาวูโตเห็นหน้าตาที่ดูดีและหายเป็นปกติของฉัน จากสิ่งนี้ฉันเริ่มรู้ว่าพระเจ้าทรง

ต้องการให้ ฉันเป็นลูกแห่งความสว่างที่งดงาม ฉันสัมผัสกับความรักของพระองค์ที่มีต่อฉัน ฉันกลับใจด้วยน้ำตาจากการที่ฉันหมด กำลังใจและบ่นดว่า หลังจากการอธิษฐาน ฉันไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ใบหน้าของฉันเลย ความเจ็บปวดหมดไป

ศิษยาภิบาลอาวูโตเรียกหาฉันอีกก่อนอาหารมื้อเย็น ท่านบอกให้ฉันเอาความชั่วที่อยู่ในธรรมชาติของฉันโยนทิ้งไปและ ท่านอธิษฐานเพื่อฉันอีกครั้งหนึ่ง จิตใจของฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณ แผลหยุดเบาเปื้อยและ อาการคันลดน้อยลง ดังนั้นจึงสามารถนอนหลับสบาย เมื่อฉันล้างหน้าทุกเช้า ชิ้นส่วนของผิวหนังที่ตายก็หลุดออกมา และตอนนี้ฉันเริ่มมีผิวหนังที่สะอาดเรื่องรอง

ยิ่งกว่านั้น คุณพ่อของฉัน (ซึ่งเคยพูดว่าท่านจะไปโบสถ์ถ้าฉันได้รับการรักษาจากพระเจ้า) ก็เริ่มรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน

ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งคืนแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งที่ดีให้แกฉันตลอดเวลา ฉันขอบคุณศิษยาภิบาลอาวูโตเช่นกันที่ได้อธิษฐานเพื่อฉัน





**การแข่งขันกีฬา
ภายใต้ธงหมึกที่พอเหมาะซึ่ง
ควบคุมโดยเมฆและลม**

ในวันที่สองของค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2016 มีการจัดแข่งขันกีฬาขึ้นและมีทีมอยู่สี่ทีม ซึ่งได้แก่ ทีมคริสตจักรใหญ่ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และคริสตจักรสาขาต่างเขารวมแข่งขันกีฬากระชับมิตร กีฬาที่จัดขึ้นมีทั้งหมด 10 ประเภทกีฬา เพื่อชิง 21 เหรียญทอง ได้แก่ การแข่งขันยกน้ำหนัก การแข่งขันลูกโป่ง การแข่งวิ่ง 100 เมตร การแข่งวอลเลย์บอล (ผู้ชาย) การแข่งเตะฟุตบอลสนามเล็ก (ผู้ชาย) การแข่งกระโดดสูง การแข่งวิ่งข้ามรั้ว การแข่งมวยปล้ำเกาหลี (ผู้ชาย) การแข่งจัดข้อ การแข่งวิ่ง ผลัด และการแข่งแบดมินตัน ปีนีคริสตจักรใหญ่เขต 3 มาเป็นอันดับหนึ่งโดยได้รับแปดเหรียญทองและรางวัลการเชียร์เป็นของคริสตจักรใหญ่เขต 1 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามากที่สุดได้แก่มีคานยอกแดซุง คิมและคูนแจอาลี การแข่งขันกีฬาเริ่มเวลา 10 โมงเช้าไปจนถึง 4 โมงเย็น แม้จะเป็นช่วงเวลากลางวัน แต่พระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้มีเมฆ ปกคลุมดวงอาทิตย์เอาไว้และทำให้มีลมเย็นพัดมาเพื่อให้อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปในการแข่งขันมีความสุขกับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ท้องฟ้าที่สดใสที่สุดที่เคยมีมา สมาชิกมันมินทุกคนทั้งในเกาหลีและต่างประเทศต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณบริสุทธิ์

**การสรรเสริญและการนมัสการ
รอบกองไฟที่เต็มไปด้วย
ความรักอันยิ่งใหญ่**

ในคืนที่สาม คิซยาภิบาลอาวโธ ดร.แจร์อ็อก ลีเป็นผู้นำในการสรรเสริญและการนมัสการรอบกองไฟ ท่านเรียกร้องให้ ผู้คนที่เข้าค่ายไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงควบคุมดูแลหมึกเอาไว้ด้วยเมฆและลมในช่วงการเขาค่ายและผู้ทรง อนุญาตให้เรามีประสบการณ์กับหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ท่านขอรองให้คนเหล่านั้นมุ่งหน้าไปสู่ศูนย์ประชุมซาเล็มใหม่ (สถานที่อันงดงามที่สุดในสวรรค์) ด้วยจิตใจร้อนรนจนก้าวออกไปหาพระเจ้าจะเป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา เมื่อท่านนำในการสรรเสริญ ผู้เขาค่ายทุกคนได้ถวายคำสรรเสริญด้วยจิตใจของตนและเต็มล้นไปด้วย ความรักของพระเจ้า เมื่อคนเหล่านั้นชมการจุดพลุที่ทำให้ท้องฟ้าอันมืดมิดสว่างไสวไปด้วยไฟหลากสี เขารู้สึกตราตรึงราวกับว่าตนกำลังอยู่ในงานเลี้ยงของนครซาเล็มใหม่และเริ่มมีความหวังสำหรับสวรรค์มากยิ่งขึ้น คนเหล่านั้นจารึกความรักของพระเจ้า ที่ไม่มีวันสูญสิ้นเอาไว้ในจิตใจของตนเอง คนเหล่านั้นเริ่มมีความหวังที่จะเป็นผลแห่งสงสารที่มากยิ่งขึ้นผ่านการเติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างยิ่งใหญ่ในระยะที่สามของการเริ่มต้น



จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวขอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)
จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียน ที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006
คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4
www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงใหม่ Thai
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช
121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ ง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วนอน)
jaewon 7700@hanmail.net